

BÁO CÁO

Tổng hợp ý kiến tại Chương trình Cà phê doanh nhân và Hỗ trợ khởi nghiệp tháng 4/2019

Thực hiện Kế hoạch số 09/KH-UBND ngày 29/01/2017 của UBND tỉnh về việc tổ chức chương trình Cà phê doanh nhân và hỗ trợ khởi nghiệp năm 2019, chương trình Cà phê doanh nhân tháng 4 được tổ chức vào sáng thứ 7, ngày 06/4/2019. Tham dự có đồng chí Đặng Ngọc Dũng – Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì, đại diện lãnh đạo các Sở: Giao thông Vận tải, Xây dựng; Lao động, Thương binh và Xã hội, Công thương; Cục Thuế tỉnh; Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh; Hội doanh nhân trẻ Quảng Ngãi và cùng với sự tham dự của các doanh nghiệp, nhà đầu tư đang sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh.

Tại chương trình cà phê doanh nhân tháng 4/2019, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã tiếp nhận được 05 kiến nghị, cụ thể như sau:

1. Công ty TNHH Kinh doanh Thương mại Rồng Vàng

Công ty đang đầu tư xây dựng dự án Trung tâm vui chơi giải trí tổng hợp và dịch vụ thương mại tại Huyện Đức Phổ, dự kiến năm 2019 sẽ hoàn thành các hạng mục chính của dự án. Tuy nhiên hiện nay, công ty đang gặp khó khăn vì hai tuyến đường trục chính cạnh bên khu dự án (phía Bắc là đường Xô Viết Nghệ Tĩnh và phía Nam là đường Võ Trung Thành) nhà nước vẫn chưa đầu tư xây dựng, vì vậy các hạng mục công trình dự án có mặt tiền tiếp giáp với hai tuyến đường nói trên gặp khó khăn. Kính đề nghị UBND tỉnh quan tâm hỗ trợ kinh phí để huyện Đức Phổ tiến hành xây dựng đoạn đường Xô Viết Nghệ Tĩnh ra Quốc lộ 1A.

** Ý kiến chỉ đạo của đồng chí Đặng Ngọc Dũng – Phó Chủ tịch UBND tỉnh.*

Về kiến nghị này, giao Sở Giao thông Vận tải rà soát lại trong quy hoạch kế hoạch thực hiện mở các tuyến đường của nội đô huyện Đức Phổ, vốn thực hiện nhà nước hay kêu gọi BT, yêu cầu Sở phối hợp với UBND huyện Đức Phổ rà soát lại để doanh nghiệp biết.

** Ý kiến của Sở Kế hoạch và Đầu tư*

Việc đầu tư 02 tuyến đường Xô Viết Nghệ Tĩnh và Võ Trung Thành phụ thuộc vào nguồn lực ngân sách tỉnh và thực hiện phải tuân thủ theo pháp luật về đầu tư công; đây là vấn đề của Nhà nước. Đối với dự án Trung tâm vui chơi giải trí tổng hợp và dịch vụ thương mại của Nhà đầu tư đã được UBND tỉnh Quảng Ngãi chấp thuận đầu tư tại Công văn số 2065/UBND-VX ngày 07/6/2013 và

được Sở Kế hoạch và Đầu tư xác nhận đăng ký đầu tư tại Công văn số 1472/SKHĐT-KTĐN ngày 27/10/2014; được UBND tỉnh cho thuê đất để thực hiện dự án tại Quyết định số 117/QĐ-UBND ngày 10/4/2015; tuy nhiên, Nhà đầu tư không triển khai thực hiện theo đúng cam kết với cơ quan nhà nước, vi phạm quy định của pháp luật về đầu tư.

Để tạo điều kiện đồng hành, hỗ trợ Nhà đầu tư, ngày 06/6/2018, UBND tỉnh có Công văn số 3206/UBND-KGVX, trong đó thống nhất gia hạn thời gian thực hiện Dự án nêu trên đến hết năm 2018; quá thời gian này mà Chủ đầu tư không hoàn thành các hạng mục đầu tư theo cam kết, Sở Kế hoạch và Đầu tư sẽ chủ trì, phối hợp với cơ quan liên quan tham mưu UBND tỉnh thu hồi Dự án theo quy định. Đến nay, Nhà đầu tư vẫn không thực hiện theo đúng cam kết và không tuân thủ chỉ đạo của UBND tỉnh; do vậy, hiện tại Sở Kế hoạch và Đầu tư đang tổng hợp tất cả dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh để tham mưu UBND tỉnh xem xét, xử lý theo đúng quy định, trong đó có Dự án của Công ty TNHH Kinh doanh Thương mại Rồng Vàng.

2. Công ty CP Đầu tư và Phát triển thương mại Hacovina

Công ty kiến nghị các vướng mắc về giao đất, cho thuê đất, công tác thu hồi đất liên quan đến 02 dự án Chợ Nghĩa Lộ và Chợ Nghĩa Dõng. Ngoài ra, các dự án Chợ trên địa bàn đang gặp vướng mắc chung về đất thuộc chức năng của Sở Tài nguyên và Môi trường và tài sản công trên đất đấu giá như thế nào thuộc chức năng của Sở Tài Chính, hiện nay vẫn chưa thống nhất vấn đề này để có cách giải quyết nhanh chóng.

** Ý kiến chỉ đạo của đồng chí Đặng Ngọc Dũng – Phó Chủ tịch UBND tỉnh.*

Về kiến nghị này, tại chương trình cà phê doanh nhân tháng 3/2019, UBND tỉnh đã có công văn số 1164/UBND-TH ngày 14/03/2019 chỉ đạo giao Sở Tài nguyên và Môi trường xem xét giải quyết các vướng mắc cho Công ty CP Đầu tư và Phát triển thương mại Hacovina. Yêu cầu Văn phòng UBND tỉnh rà soát lại văn bản nhắc các đơn vị nhanh chóng trả lời cho doanh nghiệp, đồng thời báo cáo UBND tỉnh.

Đối với vướng mắc chung về dự án Chợ trên địa bàn tỉnh, yêu cầu các sở Tài nguyên và Môi trường, Công thương, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư cùng rà soát lại cơ chế chính sách, các vướng mắc về đất đai để tìm cách giải quyết chung cho các dự án các chợ Nghĩa Lộ, Nghĩa Dõng, Châu Sa, Sơn Hà và các dự án chợ kêu gọi đầu tư khác để thống nhất cách giải quyết chung, báo cáo UBND tỉnh.

3. Công ty Nấm Dược liệu Ninh Trương (công ty khởi nghiệp)

Công ty là doanh nghiệp khởi nghiệp, mong muốn được tiếp cận mở rộng thị trường kinh doanh giới thiệu sản phẩm

** Ý kiến chỉ đạo của đồng chí Đặng Ngọc Dũng – Phó Chủ tịch UBND tỉnh.*

Về kiến nghị này, Sở Công thương sẽ hỗ trợ doanh nghiệp được trưng bày, giới thiệu sản phẩm tại các loại gian hàng hội chợ vùng miền, các hội chợ lớn

của tỉnh. Nếu doanh nghiệp muốn học các lớp khởi nghiệp nâng cao, có thể đến Sở Khoa học và công nghệ đăng ký dự học trong năm 2019.

4. Công ty TNHH Giống cây trồng miền Trung

Để phục vụ cho việc vận chuyển vật liệu của doanh nghiệp, công ty có mua 01 xe tải nhỏ để di chuyển. Công ty thực hiện việc gắn phù hiệu cho xe nhưng được biết muốn gắn phù hiệu phải đăng ký giấy phép kinh doanh đăng ký ngành nghề có dịch vụ vận tải, tuy nhiên doanh nghiệp lại không làm dịch vụ vận tải. Hiện nay, xe tải của doanh nghiệp chưa thể hoạt động vì nếu xe tải lưu thông không có phù hiệu sẽ bị cơ quan chức năng phạt. Kính đề nghị lãnh đạo tỉnh chỉ đạo giải quyết trả lời cho doanh nghiệp.

** Ý kiến chỉ đạo của đồng chí Đặng Ngọc Dũng – Phó Chủ tịch UBND tỉnh.*

Về kiến nghị trên, giao ngành Công an và Sở Giao thông Vận tải nghiên cứu kỹ các văn bản quy phạm nhà nước về vướng mắc trên, tham mưu UBND tỉnh xử lý các trường hợp tương tự, đồng thời có văn bản giải thích, hướng dẫn công khai, minh bạch cho doanh nghiệp rõ.

5. Công ty Cổ phần đầu tư Hoa Thiên Phú

Doanh nghiệp hỏi về cơ hội đầu tư phát triển đô thị và khu nhà ở trên địa bàn tỉnh.

** Ý kiến chỉ đạo của đồng chí Đặng Ngọc Dũng – Phó Chủ tịch UBND tỉnh.*

Chủ trương chung của tỉnh luôn khuyến khích doanh nghiệp đầu tư, không phân biệt về lĩnh vực đầu tư, doanh nghiệp trong hay ngoài tỉnh, khuyến khích các doanh nghiệp lớn, công nghệ cao đầu tư để góp phần vào sự phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh. Về đầu tư bất động sản, hiện nay Sở Xây dựng đang trình quy trình đầu tư khu đô thị mới, khu nhà ở thương mại, khu dân cư nông thôn, quy trình đã hoàn thiện và đang trình qua Ban Thường vụ Tỉnh ủy xem xét. Hiện nay kế hoạch phát triển nhà ở, khu dân cư, khu đô thị giai đoạn 2018-2020 đang được cập nhật, bổ sung, sau khi có kế hoạch, tỉnh sẽ tổ chức đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư xây dựng. Doanh nghiệp theo dõi và cập nhật để nắm thông tin và có cơ hội tham dự.

Trên đây là báo cáo tổng hợp kiến nghị tại chương trình tại chương trình Cà phê doanh nhân và Hỗ trợ khởi nghiệp tháng 4/2019. Sở Kế hoạch và Đầu tư kính báo cáo UBND tỉnh./.

Nơi nhận:

- UBND tỉnh;
- Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh;
- Hội Doanh nhân trẻ Quang Ngãi;
- GD, PGD Sở;
- Trung tâm XTĐT;
- Lưu: VT, P.XTĐT.



Trần Thị Mỹ Ái

